

BÁO CÁO

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII

Thực hiện Công văn số 554/UBND-TH ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo giải quyết, giải trình các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công như sau:

1. Nội dung kiến nghị tại Báo cáo 367/BC-HĐND ngày 05/12/2020:

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Đông Hà phản ánh: Các đơn vị và cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi không có giấy phép nhưng vẫn hoạt động công khai, không bị xử lý theo quy định của pháp luật (xe mang nhãn hiệu Lê Nguyên, Thành Quả, Quảng Trị Taxi, REBU, xe dù khác, trách nhiệm của cơ quan liên quan??).

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp có quyền được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm nhưng cũng có nghĩa vụ phải đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Phụ lục IV, Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 thì các ngành nghề kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vận tải thuộc thẩm quyền của Sở Giao Thông Vận Tải.

Trường hợp cá nhân, tổ chức phát hiện hoặc có cơ sở chứng minh doanh nghiệp các đơn vị và cá nhân nêu trên không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề vận tải thì phản ánh trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải để có được kiểm tra cụ thể nhằm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

2. Nội dung kiến nghị tại Báo cáo 368/BC-HĐND ngày 05/12/2020:

2.1. Cử tri xã Linh Hải, huyện Gio Linh đề nghị bố trí kinh phí xây dựng phòng làm việc công an xã:



Ý kiến này, UBND xã báo cáo UBND huyện để rà soát, tổng hợp đưa vào đầu tư từ nguồn vốn ngân sách huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trường hợp UBND huyện không đảm bảo khả năng cân đối, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ theo lộ trình phù hợp, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí đã được HĐND tỉnh quy định.

2.2. Đối với nội dung đề xuất đầu tư các tuyến đường xã:

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường xã là trách nhiệm của UBND cấp huyện, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện cân đối từ nguồn vốn phân cấp cho huyện và lồng ghép với nguồn vốn bố trí từ Chương trình Nông thôn mới (nếu có) để thực hiện.

2.3. Đối với nội dung đề xuất đầu tư các tuyến đường huyện (cử tri huyện Triệu Phong):

UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp ngành Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế báo cáo UBND tỉnh để sớm có chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2.4. Cử tri thị xã Quảng Trị có ý kiến vấn đề giải ngân vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn chậm, các công trình bố trí ngân sách do một số vướng mắc đến nay chưa được xây dựng nên làm thế nào để vừa giải ngân được và vừa đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, các dự án khởi công mới 2021 sẽ được giao khi kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt. Do đó, đề nghị UBND thị xã Quảng Trị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình dự án trước ngày 31 tháng 5 năm 2021 để bảo đảm có thể triển khai được ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ, giao kế hoạch.

2.5. Cử tri xã Mò Ó (huyện Đakrông) phản ánh: đề nghị tỉnh mở rộng tỉnh lộ 588a để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; đường 588a đoạn từ UBND xã không thiết kế cống, rãnh thoát nước nên thường xuyên ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đường tỉnh lộ 588a do ngành giao thông vận tải tỉnh quản lý, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND huyện Đakrông kiểm tra hiện trạng tuyến đường tổng hợp, đề xuất phương án sửa chữa (nếu đúng như ý kiến đề xuất của cử tri) với UBND tỉnh, sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ.

2.6. Cử tri hai xã Triệu Nguyên, Ba lòng kiến nghị: tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường tránh lũ từ xã Đakrông, thị trấn Krông Klang về xã Triệu Nguyên, Ba Lòng.

Hiện nay, đã và đang đầu tư công trình Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Đây là tuyến đường kết nối trung tâm huyện Đakrông với các xã Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc; phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đặc biệt là phục vụ cứu hộ cứu nạn khi lũ lụt xảy ra.

2.7. Ý kiến cử tri: Khu tái định cư Lao Bảo – Tân Thành đầu tư đã lâu nhưng đến nay các hạng mục chưa được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt một số hạng mục đã bị hư hỏng do mưa lũ. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại để đáp ứng yêu cầu khi tái định cư cho nhân dân.

Dự án Cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Lao Bảo – Tân Thành đến nay đã được đầu tư 02 giai đoạn:

- Dự án Cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Lao Bảo – Tân Thành (giai đoạn 1): có tổng mức đầu tư là 59,412 tỷ đồng, khởi công từ năm 2013 với các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước. Hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015

- Dự án Cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Lao Bảo – Tân Thành (Giai đoạn 2): có tổng mức đầu tư 51.660 triệu đồng, trong đó: Ngân sách TW là 37.300 triệu đồng, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo là 14.360 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn NSTW đã được bố trí đủ thực hiện các hạng mục: xây lắp cầu tại Km0+00 đến Km0+888,23, San nền, xây lắp nền mặt đường và hệ thống thoát nước Tuyến 2. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, chỉ còn một hạng mục chưa hoàn thành do nguồn vốn đấu giá đất lại Khu Kinh tế Lao Bảo không thực hiện được. Đến nay, dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Đối với một số hạng mục hư hỏng do mưa lũ, hiện nay, BQL Khu Kinh tế đang triển khai sửa chữa để khắc phục tình trạng nêu trên.

2.8. Ý kiến cử tri: 06 tuyến đường tại thị trấn Lao Bảo thuộc dự án “Hoàn thiện kết cấu hạ tầng một số tuyến chính tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo” do Ban quản lý Khu Kinh tế làm chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng từ năm 2017 nhưng chưa tiến hành thi công nay đã xuống cấp trầm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân 3 khóm: Tây Chín, Trung Chín và Vĩnh

Đông; đặc biệt những tuyến đường này là tuyến đường trung tâm để học sinh đi đến các trường học nên khi mùa mưa đến thì lầy lội không đi lại được, mùa khô thì bụi ảnh hưởng lớn đến việc đi lại học tập của học sinh và nhân dân.

Dự án Hoàn thiện kết cấu hạ tầng một số tuyến chính tại Khu KT-TM ĐB Lao Bảo giai đoạn 2, được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 101.149 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách TW: 86.000 triệu đồng và nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo: 15.149 triệu đồng. Dự án thực hiện 27/29 gói thầu xây lắp. Hai gói thầu chưa thực hiện được là (i) Xây lắp đường Ông Ích Khiêm và (ii) Xây lắp đường từ Quốc lộ 9 đến khóm Tây Chín và đường từ khóm Tây Chín đến đường Nguyễn Tri Phương. Sở dĩ không thể triển khai hai gói thầu trên là do thiếu vốn, nguồn đấu giá đất tại Lao Bảo không thực hiện được nên không có vốn để bố trí. Vì vậy, UBND tỉnh đã cho phép tạm dừng công trình và quyết toán tại Văn bản số 950/UBND-TM ngày 11/3/2020. Các hạng mục chưa thực hiện kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BQL Khu Kinh tế đưa vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 để tiếp tục thực hiện.

2.9. UBND và Cử tri huyện Hướng Hóa kiến nghị: UBND tỉnh đã có chủ trương về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch-dịch vụ Làng vây và Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Để đáp ứng nhu cầu trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Hướng Hóa chủ động bố trí một phần kinh phí từ ngân sách huyện để thực hiện, đồng thời báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.



GIÁM ĐỐC

Trương Chí Trung